
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปาโมก 
สมัยสามญั  สมัยแรก  ประจำป  2566 

วันพฤหัสบดีท่ี  2 กมุภาพนัธ 2566  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลปาโมก 

…………………………… 
 ผูเขาประชุม 
 ๑. นายพิเศษศักดิ ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์       ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นางสาววราภรณ บุญประดับ  รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายฉลวย  กระจางจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายบำรุง  แยมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายพรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    7. นายภญิโญ  เฉลิมกลิน่  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. พันตำรวจโท รณกร วงศภูมณ ี  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายศรีวิชัย      สุขสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นางสมคิด  คลายสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล. 
 11. นางสาวอารมณ อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางอมรรัตน เนื้อจำรูญรัตน  เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายสรุพร  สรณารักษ  นายกเทศมนตรี 
  2. นางสนุันทา  บุญประดับ  รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายวิชิต   ไวทยานุวัตต ิ  รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายปรีชา  โปตระนันท  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นางสาวอภิชา พูลสินธนาพงษ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6. นายสพุล  เรืองฤทธ์ิ  ปลัดเทศบาล 
 7. นายเศรษฐพงศ จันเทพ  รองปลัดเทศบาล 
 8. นางจีรนันท  วุนวงศ  ผูอำนวยการกองคลัง 
 9. นางลภสัรดา  จงแพทย  หัวหนาสำนักปลดัเทศบาล 
 1๐. นายกาแมน  อาดหมาด  ผูอำนวยการกองชาง 
 1๑. นายอิทธิพล ศรีชัย  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
 1๒. นายนิยตุชัย มหาพรหม  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
 13. นางสาวจีรภา สุขคำ  ผูจัดการสถานธนานุบาล 

 14. พ.ต.ท.อุดม  สุขประเสริฐ  สารวัตรสบืสวน สถานีตำรวจภูธรปาโมก 
 15. นางสาววรายุภสัร วงสิท  หัวหนาฝายอำนวยการ 

   16. นางสาวเพญ็พร ขวัญทอง  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 17. นางชุติกาญจน อาลีมินทร  เจาพนักงานประชาสัมพนัธชำนาญงาน 
 18. นางวัชรี  จารุตันติกร  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียวชำนาญงาน 
 19. นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.          

  นางอมรรัตน เนือ้จำรูญรัตน - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ขณะนี้ท่ีประชุม       
 เลขานุการสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาโมก ครบองคประชุมแลว 

ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตำบลปาโมกจุดธูป 
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหนาท่ีประธานการประชุม 

   ตามระเบียบวาระตอไป 

 นายพเิศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศกัดิ ์  - ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาโมกครบองคประชุมแลว 
 ประธานสภาเทศบาล   อยูในท่ีประชุม   12   คน ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล  

ตำบลปาโมก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.2566 ผมขอเชิญ 
ทานเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปาโมก อานประกาศของสภา 
 เทศบาล เร่ือง กำหนดวันเร่ิมประชุมสภาเทศบาล 

 นางอมรรัตน  เนื้อจำรูญรัตน - ประกาศสภาเทศบาลตำบลปาโมก เร่ือง กำหนด 
 เลขานุการสภาเทศบาล วันเร่ิมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
   ประจำป พ.ศ.2566 
   - อาศัยอำนาจตามความในหมวด 2 ขอ 21 แหงระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
   พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
     และโดยมติของสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล  
   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2565 เม่ือวันท่ี 14 
    กุมภาพันธ  2565 
   - จงึประกาศกำหนดวันเร่ิมประชุมสภาเทศบาล   
   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2566 ในเดือน 
   กุมภาพันธ 2566 ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2566  

 เปนตนไป ถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันท่ี 5  
เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

         (นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลปาโมก 

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ ผมขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 
 ประธานสภาเทศบาล   

 ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศกัดิ ์ - ผมมีเร่ืองท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ คือ 
 ประธานสภาเทศบาล  เร่ืองแรก ผมขอขอบพระคุณทาน พันตำตรวจโทอุดม สุขประเสริฐ สารวัตร

สืบสวนสถานีตำรวจภูธรปาโมก ท่ีไดใหเกียรติมารวมรับฟงการประชุมสภา
เทศบาล 
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 ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
   สมัยท่ี 4 ประจำป 2565 เมื่อวันท่ี 
   21 พฤศจกิายน 2565 

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศกัดิ ์ - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปาโมก 
 ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2565 เม่ือวันท่ี 
    21 พฤศจิกายน 2565 เจาหนาท่ีไดจัดสงรายงานการ 
   ประชุมดังกลาวใหกับสมาชิกทุกทานลวงหนาแลว  

 มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมหรือไม  
  ถาไมมีทานใดขอแกไข ผมจะขอให 
  สมาชิกสภารับรองดวยครับ 

- สมาชิกสภาทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปา
โมก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2565 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2565  

  ขอความกรุณายกมือดวยครับ 
  สมาชิกสภารับรอง   11   ทาน 
  - สมาชิกสภาทานใดไมรับรอง กรุณายกมือครับ  
  สมาชิกสภาไมรับรอง  -  ทาน 

ท่ีประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 ตำบลปาโมก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ.2565 
 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจกิายน 2565 
 สมาชิกสภารับรอง  11  ทาน 
 สมาชิกสภาไมรับรอง    -  ทาน 

ระเบียบวาระท่ี  3      เร่ือง  เพื่อพิจารณา 
      3.1 เร่ืองการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.2566 
       และกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสมัยสามัญ   

 สมัยแรกของปถัดไป (พ.ศ.2567) 

นายพิเศษศักดิ ์ธัญญะพิเศษศักดิ ์  - เร่ืองการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.2566 
ประธานสภาเทศบาล    และกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุม สมัยสามัญ 
       สมัยแรกของปถัดไป (พ.ศ.2567)  

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบท่ีเก่ียวของตอท่ี 
ประชุมครับ 
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นางอมรรัตน  เนื้อจำรูญรัตน   - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 แกไข 
เลขานุการสภาเทศบาล    เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2552  

มาตรา 24 วาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  
สมัยประชุมสามัญคร้ังแรกและวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ 
ประจำป ใหสภาเทศบาลกำหนด และวรรคสี่ สมัยประชุม 
สามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะ 
ขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจาก 
ผูวาราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 11 (2)   
สำหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกำหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจำป  
แตละสมัยในปนัน้ จะเร่ิมเม่ือใด แตละสมัยในปนัน้มีกำหนดก่ีวัน กับใหกำหนดวัน 
เร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน และ
ขอ  21 วรรคสอง เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทำเปนประกาศ 
ของสภาทองถ่ิน พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สำนักงานเทศบาล 
ตำบลปาโมก ตามมติสภาเทศบาลตำบลปาโมก สมัยสามัญ คร้ังแรก  
เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 กำหนดวันเร่ิมสมัยประชุม  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป ๒๕66 ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕66  
เปนสมัยแรก และสภาเทศบาลตำบลปาโมก ไดเปดประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปาโมก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.2566  
ในวันท่ี 2 กุมภาพนัธ 2566 ไปแลวนั้น เพราะฉะนั้น ดิฉันขอนำเรียนทาน
ประธานสภาเทศบาลวาสำหรับป พ.ศ.2566 สภาเทศบาลตำบลปาโมก  
จะตองกำหนดสมัยประชุมสามัญ จำนวน 3 สมัย 

นายพิเศษศักดิ ์ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอบคุณทาน เลขานุการสภาฯ เปนท่ีเขาใจตรงกัน 
ประธานสภาเทศบาล    แลวนะครับ ผมประธานสภาฯ จึงขอใหท่ีประชุมสภาฯ  

พิจารณาวาการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.2566  
วาแตละสมัย จะเร่ิมเม่ือใด และใหกำหนด 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2567 ดวย  

 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ โดยมีผูรับรองจำนวน 2  
 ทานครับ ขอเชิญครับ 

นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายธนิต เหลืองเพชราภรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
     - ผมขอเสนอใหมีสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.2566 
       และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.2567 ดังนี้ 
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      สมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ.2566 
      - สมัยท่ี 2 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2566 

ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2566  
       - สมัยท่ี 3 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2566 

ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2566 
       - สมัยท่ี 4 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2566 

ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 
      สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.2567 
         - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.2567  

มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2567 
ถึงวันท่ี 1 มีนาคม 2567 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอผูรับรองไมนอยกวาสองทานครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ผูรับรอง 
 1.นายพรรษพร  สดุใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 ใหการรับรอง 
 2.นายภิญโญ  เฉลิมกลิน่ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
 ใหการรับรอง 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล    จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาเห็นชอบใหกำหนด 

สมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ.2566 และกำหนด 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปพ.ศ. 2567   
ตามท่ีเสนอ คือ สมัยประชุมสามัญ  ประจำป พ.ศ. 2566 

      - สมัยท่ี 2 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1  
 พฤษภาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2566 
 - สมัยท่ี 3 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1  
 สิงหาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2566 
 - สมัยท่ี 4 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1  
 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2567 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.2567  
 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2567  
 ถึงวันท่ี 1 มีนาคม 2567 ขอความกรุณายกมือครับ 

สมาชิกสภาเห็นชอบ  11   ทาน 
- สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไมเห็นชอบ       -   ทาน 
 

 

/-มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม     - มีมติเห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ.2566  
      - สมัยท่ี 2 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1  
 พฤษภาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2566 
 - สมัยท่ี 3 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1  
 สิงหาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2566 
 - สมัยท่ี 4 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1  
 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2567 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.2567  
 มีกำหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2567  
 ถึงวันท่ี 1 มีนาคม 2567 (เห็นชอบ      11     เสียง)   

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ผมขอมอบใหเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปาโมก  
ประธานสภาเทศบาล    ดำเนินการจัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ ใหประชาชน 

ไดรับทราบตอไป 

นางอมรรัตน  เนื้อจำรูญรัตน  - รับทราบ 
เลขานุการสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ือง ญัตต ิ  
 4.1 เร่ือง ขออนมุัตแิกไขเปล่ียนแปลง/เพิ่มเตมิแบบ  
 แปลนกอสรางโครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ำประปา 

นายพิเศษศกัดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผูทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญตัติ เร่ือง ขออนุมัต ิ
 แกไขเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติมแบบแปลนกอสรางโครงการ 

ปรับปรุงทอเมนจายประปา 
หลักการ 
- ตามท่ีมีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนทอใหมเพื่อทดแทนทอ   

เดิมท่ีมีอยูแลวจากทอเหลก็ เปนทอ STPE ขนาด  6 นิ้ว  
โดยทำการกอสรางบริเวณ หมู ๕ และ หมู  ๖ ตำบลบางปลากด  
ระยะทางไมนอยกวา ๔,๗00 เมตร ซึ่งไดขออนุมัติใชเงินสะสมจากเทศบาลตำบลปาโมก 
เปนจำนวนเงนิ  ๑๑,๑00,000.- บาท (สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนบาทถวน) ตามมติประชุมสภา
เทศบาตำบลปาโมก  เม่ือวันจันทรท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำป  ๒๕๖๕ ไปแลวนั้น แตเนื่องจากข้ันตอนการขออนุญาตใชเขตทางหลวง 
จังหวัดอางทอง แบบแปลนท่ีเทศบาลฯ ไดจางผูรับจางออกแบบยื่นนั้น  
สำนักงานแขวงทางหลวงจังหวัดอางทอง ไดตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนดงักลาวกับ
สถานท่ีจริงพบวาแบบแปลนบางรายการไมสอดคลองกับสถานท่ีจริง  

/จึงใหแกไข... 
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 จึงใหแกไขปรับเปลี่ยนแบบเพื่อจะไดดำเนินการยื่นขออนุญาต 
 ใชเขตทางไดถูกตองตามระเบียบของสำนักงานแขวงทางหลวง 
 จังหวัดอางทอง  

เหตุผล 
- กิจการประปา ไดดำเนินการขออนุญาตใชเขตทางแลว 
ตามหนังสือเลขท่ี อท ๕๒๑0๑/๑0๒๘  ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ปรากฏวาในรายละเอียดแบบแปลนมีบางรายการ (ซัตพอรตทอเมน) ท่ีสำนักงานเขตทาง
หลวงจังหวัดอางทอง ไมสามารถอนุญาตใหดำเนินการไดจะตองแกไขเปลี่ยนแปลง 
แบบแปลนใหถูกตองตามระเบียบของ พ.ร.บ. ทางหลวง ซึ่งในการแกไขเปลี่ยนแปลง 
แบบแปลนในคร้ังนี้ทำใหปริมาณงานลดลงและงบประมาณการกอสรางเดิม  
เปนจำนวนเงิน ๑๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนบาทถวน) ลดลงคงเหลือ เปน
จำนวนเงิน ๕,๙๐๘,๙๐๐.- บาท (หาลานเกาแสนแปดพันเการอยบาทถวน) และบัดนี้
สำนักงานแขวงทางหลวงอางทอง หนังสือเลขท่ี คศ ๐๖๐๗๓/ท/ด.๑๓.๖๕/๔๔  
ลงวันท่ี ๔ มกราคม  ๒๕๖๖ อนุญาตใหดำเนินโครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ำประปา
เทศบาลตำบลปาโมก บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓0๙ ตอนบางเสด็จ-แยกท่ีดิน  
(กม.๔๒+๗๐๐ - กม.๔๖+๔๐๐) ดานซายทางและทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนนาคู-ปาโมก 
ระหวาง (กม.๓๖+๐๐๐ – กม.๓๖+๔๗๐) ดานซายทางและขวาทาง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29  
การแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
จึงขอเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลปาโมกเพื่อโปรดพิจารณาตอไป  
                     (นายสุรพร   สรณารักษ) 

                         นายกเทศมนตรีตำบลปาโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผูบริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาทานใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ขอเชิญทานบำรุง แยมนิยม ครับ 
 
นายบำรุง  แยมนิยม  - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภา ผูทรงเกียรติ ผมนายบำรุง  
สมาชิกสภาเทศบาล แยมนิยม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 จากขอมูลการวางทอเมนน้ำประปาของเทศบาล

ตำบลปาโมก ทางดานซาย ดานขวาของถนนหมายเลข 33 ผมไมเขาใจวาน้ำประปาเปน
ของภูมิภาคหรือเปนประปาของเทศบาลครับ วามันอยูดานฝงไหน 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญทานผูบริหารช้ีแจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ - ขออนุญาตครับ ถนน 33 เร่ิมตั้งแตนาคู ถึงสดุเขตปาโมกออกไปทางบางปะหัน 33  
นายกเทศมนตรี นี้หมายถึงจากเชิงสะพานฝงตะวันออกไปถึงสี่แยกปาโมก ท้ังซายและขวา  

เราตองเดนิทอมาถึงตรงสีแ่ยกและก็เจาะทอลอดถนนทางหลวงหมายเลข 33  
 

 
/และเดินทอ... 
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 และเดินทอมาถึงสะพาน ยกตัวอยางผานหนารานนาย ช.ขาวตมมาถึงเชิงสะพาน
เพื่อตอทอเดิมเขาวัดพาณิชย สวนทางฝงขวานั้น ก็คือตรงหอพักทองคำมา
เช่ือมตอกับทอเมนเดิมบริเวณเชิงสะพาน ครับผม 

นายพิเศษศักดิ ์ธัญญะพิเศษศักดิ ์  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล   หรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

- สมาชิกสภาทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบแปลน 
กอสรางโครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ำประปา พรอมวงเงินงบประมาณ 
ท่ีจายขาดจากเงินสะสมตามท่ี คณะผูบริหารเสนอ ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาอนมัุติ  11  ทาน 
- สมาชิกสภาทานใดไมอนุมัติ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไมอนุมัติ     -  ทาน 

ท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบแปลนกอสราง 
โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ำประปา พรอมวงเงินงบประมาณท่ีจายขาดจากเงินสะสม 

 (อนุมัติ        11     เสียง)   (ไมอนุมัติ         -    เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  4.2 เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจการประปา) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผูทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง การขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  
 - ตามท่ีเทศบาลตำบลปาโมก ไดจัดทำงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  
 แผนงานการพาณชิย  
 งานกิจการประปา  
 งบดำเนินงาน 
 ประเภท วัสดุกอสราง   
 งบประมาณตั้งไว 100,000.- บาท  คงเหลือ 64,868.60 บาท  
 ท้ังนี้ งบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอตอการใชจาย จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ท่ีเหลือจายหรือยังไมมีความจำเปน 
ตองจาย ตามรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 
 แผนงานการพาณิชย   
 งานกิจการประปา 
 งบลงทุน 
 ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
 งบประมาณตัง้ไว 150,000.- บาท คงเหลือ 150,000.- บาท  

/ขออนุมัติ... 
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 ขออนุมัตโิอนลด เปนเงิน  60,000.- บาท  
 รวมขออนุมัติโอนลด เปนเงินท้ังสิ้น 60,000.- บาท  
 (หกหม่ืนบาทถวน)  
         โอนเพิ่ม 
 แผนงานการพาณิชย   
 งานกิจการประปา 
 งบดำเนินงาน 
 ประเภท วัสดุกอสราง 

 งบประมาณตั้งไว 100,000.- บาท คงเหลือ 64,868.60 บาท   
 ขออนุมัติโอนเพิ่ม 60,000.- บาท  
 รวมโอนเพิ่มเปนเงิน 124,868.60 บาท   

(หนึง่แสนสองหม่ืนสี่พนัแปดรอยหกสบิแปดบาทหกสิบสตางค)  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563  หมวด 4 ขอ 27  
 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  
 โอนลด  ท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา 
 ทองถ่ิน จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลปาโมก  
 เพื่อพิจารณาตอไป  
                       (นายสุรพร   สรณารักษ)              
                     นายกเทศมนตรีตำบลปาโมก  

นายพิเศษศกัดิ์  ธัญญะพิเศษศกัดิ์   - ตามท่ีคณะผูบริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาทานใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล   อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

- สมาชิกสภาทานใดอนุมัติใหโอนเงนิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.2566 ของกิจการประปา ประเภทวัสดุกอสราง ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาอนุมัติ  11   ทาน 
- สมาชิกสภาทานใดไมอนุมัติ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไมอนุมัติ       -   ทาน 

ท่ีประชุม  - มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกิจการประปา 
ประเภทวัสดุกอสราง   

 (อนุมัติ      11      เสียง) (ไมอนุมัติ            เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์  4.3 เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

/นายสุรพร... 
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นายสุรพร  สรณารักษ - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผูทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง การขออนุมัติโอน 

เงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  
 - ดวยงานประชาสัมพันธ  สำนักปลัดเทศบาล มีภารกิจในการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารและบริการสาธารณะอันเปนประโยชน  เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลท้ัง  
10  ชุมชน  และพื้นท่ีใกลเคียง ไดรับรูขอมูลขาวสารจาก 
ทางราชการในทุก  ๆเร่ืองท่ีประชาชนควรทราบ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

 โอนลด  จำนวน  2  รายการ  ดังนี ้
 สำนักปลัดเทศบาล 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 
 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 ประเภท คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  
 - คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   
 งบประมาณตัง้ไว 400,000.- บาท คงเหลือ 400,000.- บาท  

ขอโอนลดจำนวน  200,000.- บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบลงทุน 
 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ   
- คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ   งบประมาณตั้งไว 300,000.- บาท 
คงเหลือ 300,000.- บาท ขอโอนลดจำนวน  300,000.- บาท 

 รวมขอโอนลดจำนวน  500,000.- บาท  (หาแสนบาทถวน) 
 โอน ไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี ้
 สำนักปลัดเทศบาล 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ 
 ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

- จัดซื้อพรอมติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย  
จำนวน  500,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไรสาย จำนวน 9 ชุด ประกอบดวย 
1. ชุดเคร่ืองรับ UHF 430.225 MHz. หรือตามท่ี กสทช. กำหนด ชนิดรวมอุปกรณ  
ชุดจายไฟอยูภายในเคร่ืองเดียวกัน จำนวน 9 เคร่ือง 

/ 2. เสาอากาศ... 
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2. เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไมนอยกวา 3E พรอมสายอากาศ RG 58  
จำนวน 9 ชุด 

 3. ลำโพงฮอรน กำลังขับไมนอยกวา 150 วัตต (4 ดอก/ชุด)      จำนวน 9 ชุด 
 4. แผนรองหลังสำหรับแขวนอุปกรณตางๆ                                    จำนวน 9 ชุด 
 5. อุปกรณเบรกเกอร, สายไฟ และอุปกรณสิ้นเปลืองอ่ืน  ๆ               จำนวน 9 ชุด 
 6. มิเตอรไฟฟา ขนาด 5 แอมป พรอมอุปกรณ        จำนวน 9 ชุด 

7. เสาคอนกรีตอัดแรง (เสาไฟฟา) สูงไมนอยกวา 9 เมตร สำหรับติดชุดรับสัญญาณ  
จำนวน 9 ตน  

 ราคาท่ีเสนอพรอมติดตั้ง และรวมคาภาษีไวดวยแลว  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเตมิ คร้ังท่ี 1 หนาท่ี 6  
ลำดับท่ี 3 รวมโอนเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมจำนวน 500,000.- บาท   
(หาแสนบาทถวน) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการ โอนเพิม่ โอนลด  
ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลปาโมกเพื่อพิจารณา
ตอไป          
                (นายสุรพร   สรณารักษ) 
              นายกเทศมนตรีตำบลปาโมก 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพเิศษศักดิ ์  - ตามท่ีคณะผูบริหารเสนอมานี ้มีสมาชิกสภาทานใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอเชิญครับพันตำรวจโท รณกร วงศภูมณ ี

พันตำรวจโท รณกร  วงศภูมณี - กราบเรียนทาน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศภูมณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาโมกเขต 2  

เร่ืองการติดตัง้วิทยุกระจายเสียง ผมเห็นดวยและไดยกมือสนับสนุนมาโดยตลอด  
   อยากจะสอบถามความคืบหนาของงานท่ีจะติดตัง้วาตอนนี้เราไดติดตั้งแลวเสร็จไปก่ีชุมชน  

ซึ่งของเรามี  10 ชุมชน ติดตั้งแลวเสร็จไปก่ีชุมชน และท่ีจะขออนมัุติงบประมาณ 
ในคร้ังนี้จะไปติดตัง้ชุมชนใด เพื่อท่ีเวลาชาวบานเขาถามจะไดตอบเขาถูก  
ขอทราบรายละเอียดหนอยครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพเิศษศักดิ ์  - ขอเชิญคณะผูบริหารช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ กระผมนายสุรพร  
นายกเทศมนตรี สรณารักษ นากเทศมนตรี โครงการท่ีเราตดิตั้งไปแลวแบงออกเปน 2 สวน  สวนแรกใช

งบประมาณไปเกือบ 500,000.- บาท ติดตั้งได 9 จุด จากชุมชน 10 ชุมชน 9 ชุมชน 8 
สวนคร้ังท่ี 2 ติดไปอีก 9 จุด แตคร้ังท่ี 2 นำเคร่ืองเกาไปปรับปรุง ไปเปลี่ยนเวอรช่ันให
เขากับเคร่ืองท่ีรองรับได นำของเกาไปติดตั้งไดอีก  9 จุด นำไปเสริมตรงชุมชน 10  
ไปเสริมและไปติดตัง้เพิ่มท่ีชุมชน 7 ติดตั้งไปแลวท้ังหมด 18 จดุ เปนโครงการใหม 9 จุด  

 
/เปนของเกา... 
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 เปนของเกาท่ีนำมาซอมแซมใหมอีก 9 จดุ อันนี้อีก 9 จุด ท่ีประชาชนเขาตองการก็คือ  

1. ชุมชน 6 บางสวนท่ีอยูริมถนนดานนอก อยางรีสอรททองคำบริเวณนั้น คือจุดสุดทาย
ติดตรงท่ีบานนายเยื้อนคือของเกา และมาตรงท่ีเขาทรงตรงหัวทอ แตจะขาดชวง 
ตรงการไฟฟาเราจะเสริมตรงนั้นไป และก็ข้ึนไปท่ีชุมชนยอยท่ี 1 ชุมชนยอยท่ี 2  
แตกราบเรียนวา ชุดท่ี 1 ท่ีติดตั้งไปแลวใชงบประมาณไปแลว 500,000.- บาท  
จุดท่ี 1 วัดพนิิจธรรมสารชุมชนยอยท่ี 10  
จุดท่ี 2 สามแยกหลงัอำเภอเกาชุมชนยอนท่ี 10  
จุดท่ี 3 ศาลพอปูทองคำ ชุมชนยอยท่ี 10  

 จุดท่ี 4 ตอนแรกกำหนดจุดไวท่ีหนาบานโกท่ัง คือตกึเขียวแตขยับเลยไปเพราะติดตั้งไมได 
ติดปญหาตองขยับเลยเหนือข้ึนไปอีกประมาณ 30 เมตร ชุมชนยอยท่ี 9  
จุดท่ี 5 ติดตัง้ตรงรานยายแตม ชุมชนยอยท่ี 9  

 จุดท่ี 6 ติดท่ีสน.คาเฟ ชุมชนยอยท่ี 9  
จุดท่ี 7 บานทรงไทยครูนภิาพร ชุมชนยอยท่ี 8   

 จุดท่ี 8 บานนายสำรวจชุมชนยอยท่ี 8  
จุดท่ี 9 บานปาสมจิตร ชุมชนยอยท่ี 9  

 สวนอีกชุดหนึ่งท่ีนำเคร่ืองเกาไปปรับปรุงมาไมไดใชเงินถึง 500,000.- บาท  
คือบานนายเยื้อนชุมชนยอยท่ี 6 เอกราชฝงตะวันตก  

 จุดท่ี 11 บานหัวทอ ชุมชนยอยท่ี 4  
 จุดท่ี 12 บานนางอนงค ชุมชนยอยท่ี 7 หวักระบือ  
 จุดท่ี 13 ซอย 10 ชุมชนยอยท่ี 7 หัวกระบือ  
 จุดท่ี 14 ซอย 13 ชุมชนยอยท่ี 7 หัวกระบือ   
 จุดท่ี 15 ซอย 14 ชุมชนยอยท่ี 7 หัวกระบือ  
 จุดท่ี 16 บานนางแจม ชุมชนยอยท่ี 10 บานวัดพาณิชย นำไปซอมเสริมเพราะไมไดยิน 

จุดท่ี 17 บานนางสุชาดา ชุมชนยอยท่ี 9 บานวัดแจง  
 จุดท่ี 18 บานนายประเสริฐ ชุมยอยท่ี 8 วัดแสนสุข  
 จุดท่ี 19 บานนางเย็น ชุมชนยอยท่ี 10 บานวัดพนิิจ ขออนุญาตครับแจงผดิ คร้ังท่ี 2  

ทำได 10 จุด เพราะของเกาเรามีเคร่ืองอยู 10 จุด เราก็ทำไป 10 จดุ สวนคร้ังท่ี 3  
กำลังจะดำเนินการวาจะใหเจาหนาท่ีไปดูวาตรงไหนท่ีจะเหมาะอีก 9 จุด  
ในตลาดจะไมมีนะครับจะมีแตรอบนอกและก็จะไปติดตั้งท่ีชุมชนยอยท่ี 2  
ชุมชนยอยท่ี 4 แถบบานขนมจนี แถบโรงพยาบาลปาโมก  
ชุมชนยอยท่ี 3 ชุมชนยอยท่ี 2 บานน้ำวน วัดอัมพวัน ขอกราบเรียนวาท่ีติดตั้งมา  
มีท้ังชม มีท้ังวาก็ตองยอมรับ บางบานนำไปติดใกลบานเขา พอเรงเสยีงไปบานท่ีอยูใกล
ลำโพงเขาบอกวาเขาหนวกห ูแตบานท่ีไกลๆบอกไมไดยินเลย หลงัจากติดตรงนี ้
ไปแลวก็จะตองออกสำรวจวาตรงไหนท่ีมันบกพรองก็อาจจะขออนุมัติอีกชุดหนึ่ง
ชุดสุดทายเพื่อไปซอมเสริมท่ีมันไกลเพื่อจะไดเบาเสยีงตรงท่ีติดตั้งไปแลวใหเบาลง 
ยกตัวอยางตรงบานโกท่ังเลยข้ึนไปหนอยนึง ไปเบาเสียงเลยเจาของบานโอเคชอบ
ใจแตพอถึงวัดวิหารแดงบอกฉันไมไดยินถาไปเรงเสยีงข้ึนมาก็ทำใหเกิดปญหา  
แตทางใตนี่ก็ไมไดยินจะยายเสาอยาลืมนะครับวามันเปนสญัญาณไรสายเวลายาย 

 
/แตละคร้ัง... 
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 แตละคร้ัง เราก็ตองแจงบริษัทใหมายายใหเราเพราะการจนูสัญญาณเราไม
สามารถจูนเองไดไมเหมือนเสียงตามสายกราบเรียนวาติดตั้งคร้ังนี ้เสร็จแลวก็คง
ตองมาฟงเสียงจากประชาชนวา ตรงไหนเสยีงมันดังเกินไปจะใหเราเบา  
พอเบาแลวเกิดปญหากระทบผลขางเคียงไหมตองขออนมัุติสภาอีกชุดหนึง่  
แตขอสำรวจกอนเพื่อจะซอมแซม ขออนญุาตกราบเรียนวาโครงการจางเหมา
ติดตั้งขออนญุาตเปลีย่นเปน โครงการจดัซื้อพรอมติดตัง้ ในรายละเอียดท่ีอานไป
ขออนุญาต เปลีย่นแปลงนิดนึง โครงการจางเหมาติดตัง้เคร่ืองกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติแบบไรสายขอเปลี่ยนเปน โครงการจดัซือ้พรอมติดตั้งเคร่ือง
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย ขออนุญาตครับ เปลีย่นแปลงเอกสาร
ดวยนะครับ ขออนุญาตนำเสนอตอวา โครงการท้ังหมดสำหรับในยานชุมชน 
ไมเหมาะ ผมก็จะมีเงินอีกสวนหนึ่งในการจดัซื้อวัสดุซอมแซมเคร่ืองเสียง 
ภายในตลาดยานชุมชนท่ีตัง้เปาไวในการจัดซื้อวัสดุ ซึง่ดูแลวจะมีเม็ดเงิน 
ท่ีพอจะดำเนินการตดิตั้งได ท่ีคำนวณไวประมาณ 60 จดุ เราจะใชวิธีใหม 
ติดใหเยอะเปดใหเบาจะไดท่ัวจะเปลีย่นวิธีการมองวาถาเราติดนอยแลวเรงเสียง
มันก็เกิดปญหาบานใหมท่ีอยูหนาบานเดีย๋วเขาจะตอวาฉนันอนไมไดเลยเราตองใช
วิธีติดใหมากข้ึนท่ีคำนวณประมาณ 60 จดุอันนี้ใชเงินของการจดัซื้อวัสดุแลวก็ไม
เก่ียวกับโครงการนี้ขอแจงใหทราบเลยครับขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญทานฉลวย  กระจางจติร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายฉลวย  กระจางจติร - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ กระผมนายฉลวย  
สมาชิกสภาเทศบาล กระจางจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตนำเรียนขอเสนอและเปนคำถามในสวนนี้

ครับ ในสวนเคร่ืองเสียงไรสาย ผมเองในความคิดท่ีวาเคร่ืองเสียงของชุมชนน ซึ่งไมไดใชงาน
บางชุมชนลำโพง ก็เปนมูลคามหาศาลท่ีทำกันไวหลายโครงการ โครงการแตละโครงการ
ประธานชุมชนก็ทำกันเขาไว ในสวนท่ียังใชไดก็ถือเปนประโยชนอยางชุมชน 8 อยางใชได
ตั้งแตผมดำเนินการมาแลวทานบำรุง ทำตอมาและในสวนของชุมชนยอยท่ี 9 เห็นแลว 
ก็หนาหดหูเสียดายลำโพงท่ีติดตั้งอยูหนาเสา ตากแดดตากฝนไมไดใชงานเลย เพราะฉะนั้น
ในสวนนี้ทางผูบริหารท่ีรับผิดชอบจะมีการปรึกษาหารือไดไหม นำลำโพงสวนนั้นเขามาจอย
มาใชสวนท่ีใชไดผมคิดวามันนาจะใชไดเพราะวามันเยอะเหลือเกิน สวนนี้ก็จะไดแบงเบา
ภาระภาษีของประชาชนเราใหลดนอยลงในการจับจายใชสอยในสวนของเสียงตามสาย  
ขอขอบคุณครับ นำเรียนปรึกษาหารือครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานบำรุง  แยมนยิม ครับ 
 
นายบำรุง  แยมนิยม - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ กระผมนายบำรุง 
สมาชิกสภาเทศบาล แยมนิยม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมตั้งขอสงสัยวางบประมาณท่ีตัง้ไวแผนงาน

รักษาความปลอดภัยและสาธารณภัยไว 400,000 บาท ถาเราลดโอนลงมา 
200,000 บาท เหลือ 200,000 บาท มันจะเกิดสภาพคลองกับงบประมาณของเรา 

/หรือไม... 
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หรือไม เพราะตั้งไวเปนการเผื่องานขางหนาอยูแลวเราลดเงินตรงนี้มาจะไมกระทบ 
ตอการบริหารจัดการงานสาธารณภัยของเทศบาลเหรอครับขออนุญาตตัง้คำถาม 
ไวกอนครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอบคุณครับ คณะผูบริหาร ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ กระผมนายสุรพร  
นายกเทศมนตรี สรณารักษ นากเทศมนตรี งบแผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเดีย๋วขอให

เจาหนาท่ีชวยช้ีแจงนดินงึวาท่ีเราตั้งไว อยูในหมวดของอะไร จะขอเอกสารดคูรับ 
 - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพตามท่ีทานสมาชิกสภาจากการตรวจสอบ 

แลวพบวางบปองกันและรักษาความสงบภายในของงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัตั้งงบไว 300,000.- บาทใชไหมครับ 400,000.- บาท นั้นเปน
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง เปนหมวดคาลงทุนและสิง่กอสราง ประเภท
ปรับปรุงท่ีดินกอสราง ตัง้งบประมาณไว 400,000.- บาท ขอโอนมา 
200,000.- บาทเปนหมวดคาท่ีดินและสิง่กอสราง สวนงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั ท่ีขอโอนมาอีก 300,000.- บาท นั้นขอโอนหมดเลย เราโอน 2 คร้ัง
นะครับ งบปองกันและบรรเทาสารรภัยนัน้ คือเดิมเราจะปรับปรุงอาคาร
สำนักงานของปองกันและบรรเทาสาธาณภัย ตั้งงบประมาณไว 300,000.- บาท 
แตเรามองแลววายังไมมีความจำเปนตองซอมในปนีเ้ลยขอโอนมาเพื่อจัดซื้อวิทยุ
และสื่อสาร ขอเรียนช้ีแจงใหทราบครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  หรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

- สมาชิกสภาทานใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพือ่จายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย  
ขอความกรุณยกมือครับ 

      สมาชิกสภาอนุมัติ   11  ทาน 
 - สมาชิกสภาทานใดไมอนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไมอนุมัติ   -  ทาน 

ท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพื่อไปตัง้จายเปนรายการใหม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้ง 
เคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย 

 (อนุมัติ     11       เสียง)  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์  4.4 เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม  

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

/นายสรุพร... 
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นายสุรพร  สรณารักษ - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  
- เนื่องจากครุภัณฑท่ีใชปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดชำรุด
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานบางรายการไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน
ท่ีมาติดตอขอรับบริการ  และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำภายในคลองบางปลากด  ทำใหเกิดการ
ไหลเวียนผลักดันและเจือจางน้ำเสียออกจากคลองปลากด ไมใหเกิดผลกระทบกับประชาชน
ท่ีอาศัยอยูบริเวณขางเคียงและผูท่ีสัญจรผานคลองบางปลากด แตดวยกองสาธารณสุขฯ  
มิไดจัดตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการนี้ไว ท้ังนี้  เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 บางรายการเพื่อไป ตั้งจายเปนรายการใหม  มีรายละเอียดตอไปนี้ 

 โอนลด 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 แผนสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

 หมวดคาตอบแทน 
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- คาใชจายในการดูแลผูสูงอายุและคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  
งบประมาณตั้งไว 180,000.-บาท  เหลอืจาย  156,000.-บาท  โอนลด 43,500.-บาท 

 รวมโอนลด 43,500.- บาท (สี่หม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) 
 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 หมวดคาครุภัณฑ 
 ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
 เกาอ้ีผูบริหาร  จำนวน  7,500.-บาท 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีผูบริหารหุมหนังปรับสูงต่ำไดระบบไฮดรอลคิขาเหล็กชุบ
โครเม่ียมขนาดกวาง 65 ลึก 72 สูง 125 ซม. จำนวน 1 ตัว ซื้อตามราคาทองตลาด 

 หมวดคาครุภัณฑ 
 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 เคร่ืองพิมพแบบ Multifunction  จำนวน  7,500.-บาท 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ    
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เคร่ือง   
ซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 
 หมวดคาครุภัณฑ 

 ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
 

/ปมน้ำซับเมิรส... 
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ปมน้ำซับเมิรส ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา  จำนวน  28,500.-บาท 
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมน้ำซับเมิรส ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา พรอมอุปกรณควบคุม 
จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาทองตลาด  
รวมโอนไปตั้งจายรายการใหม  จำนวน 3 รายการ  
เปนจำนวนเงิน43,500.-บาท (สี่หม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2565 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตำบลปาโมกเพื่อพิจารณาตอไป             
              (นายสุรพร   สรณารักษ) 

                นายกเทศมนตรีตำบลปาโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผูบริหารเสนอมานี ้มีสมาชิกสภาทานใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล     อภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

- สมาชิกสภาทานใดอนุมัติใหโอนเงนิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพือ่ไปตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อจดัซื้อครุภัณฑในการปฏบิัติงาน 
ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม   

 ขอความกรุณยกมือครับ  
      สมาชิกสภาอนุมัติ   11  ทาน 
 - สมาชิกสภาทานใดไมอนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไมอนุมัติ   -  ทาน 

 ท่ีประชุม  - มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อไปตั้ง
จายเปนรายการใหมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม   

  (อนุมัติ     11       เสียง)  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  4.5 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบในการจำหนายสถานีสูบน้ำ 
ประธานสภาเทศบาล ของเทศบาลตำบลปาโมก บริเวณหนาท่ีวาการอำเภอ 
 ปาโมกหลังเกา โดยการแปรสภาพหรือทำลาย 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผูทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัญติ เร่ือง ขอรับความเห็นชอบ 
 ในการจำหนายสถานสีูบนำ้ของเทศบาลตำบลปาโมก  
 บริเวณหนาท่ีวาการอำเภอปาโมกหลังเกา โดยการแปรสภาพ 
 หรือทำลาย 
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  หลักการ 
ตามท่ี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอางทอง ไดสงมอบทรัพยสินสิ่งปลูกสราง
โครงการซอมแซมเข่ือนปองกันตลิ่งและปองกันน้ำทวมพรอมสถานีสูบน้ำ (บริเวณหนาท่ี
วาการอำเภอปาโมกหลังเกา) เทศบาลตำบลปาโมก ไดรับมอบเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2555 
ปจจุบันสถานสีูบน้ำดงักลาวเสือ่มสภาพไมสามารถใชงานไดตามปกติ เนื่องจากการใชงาน
เปนระยะเวลานานการซอมแซมมีราคาสูงไมคุมคาสิ้นเปลืองคาใชจายในการบำรุงรักษา
เพือ่ไมใหเกิดความเสียหายแกราชการและเกิดความคุมคาประกอบกับ   เพื่อปรับปรุงเข่ือน
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและเพื่อปองกันน้ำทวมใหกับประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบลปาโมก  

 เหตุผล 
เพื่อปฏบัิติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและ
ดูแลพัสดุท่ีอยูในความครอบครอง ใหมีการใชและการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม คุมคา  
และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด มาตรา ๑๑๓  การดำเนินการตาม 
มาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การ
บำรุงรักษา และการจําหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 
๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงานของรัฐ 
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมากใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อ
พิจารณา สั่งใหดำเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด (๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให
แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการ จึงขอเสนอตอท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปาโมกเพื่อพจิารณาตอไป                                                               
                      (นายสุรพร   สรณารักษ) 

                        นายกเทศมนตรีตำบลปาโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

 - ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดอภปิราย ผมขอถามท่ีประชุมวา 
 สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหดำเนนิการแปรสภาพหรือทำลาย สถานีสูบน้ำ 

ดังกลาว 
 เห็นชอบ  11  เสียง    

ท่ีประชุม - มีมตเิห็นชอบใหดำเนินการแปรสภาพหรือทำลาย สถานสีูบนำ้ 
ดังกลาว     11    เสียง   
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ระเบียบวาระท่ี 5    เร่ือง  อ่ืนๆ 

5.1 เร่ือง ตอบขอซักถามของสมาชิกสภาในการประชุมคร้ังท่ีแลว 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือไมครับ ถาไมมีขอไปขอ 5.2 เลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

     5.2 เร่ือง ขอเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญทานสมาชิกสภาครับ เชิญทานฉลวย กระจางจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจางจติร - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิกระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายฉลวย  กระจางจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตนำขอเสนอแนะ

และขอทวงตงิบางประการตอสภาอันทรงเกียรตดิงัตอไปนี้  
เร่ืองแรก ชุมชนยอยท่ี 9 ขอใหทานผูบริหารร้ืออาคารโรงเรียนบานนาปรีชา มด
แสง ท่ีทานไดเสียชีวิตไปแลวเพราะเปนท่ีสาธารณะซึง่ไมสะดวกในการปองกันนำ
ทวมเลยทุกฤดูนำ้หลากเปนปญหาอยางมากในการกระทบกระท้ังขอลูกนองท่ีไป
ทำงานขอใหชวยร้ือทำหนงัสอืไปเปนทางการสักหนอยก็จะดูดี  
เร่ืองท่ี 2 ขอใหปรับปรุงคันถนนชุมชนยอยท่ี 9 จุดริมนำ้จากคลองขอยโดยเฉพาะ
ตรงริมแมน้ำทางข้ึนไปเลี้ยวซายบานพีเ่ล็กพีส่ำรวยซึง่บานไดร้ือไปแลวตรงนี้มี
ปญหาทุกป นำ้ร่ัวซึ่งปนี้ก็เชนกันทางข้ึนไปตรงตนมะขามน้ำร่ัวเยอะทุกป มีปญหา
พอน้ำร่ัว รถแบคโฮปท่ีแลวผมก็ไปคุมอยู ทำงานข้ึนไปไมไดขอใหเสริมคันตรงนี้
และในสวนของคันถนนไปถึงวัดแจงเม่ือเชานี่ทางชาวบานก็ขอให ผมก็ไดบอกกวา
วันนี้ประชุมสภาพี่นองมีอะไรท่ีจะฝากเขาสภา จะนำเรียนให สวนการจะทำไมทำ
ก็อีกเร่ือง เพราะวาผมก็นำเสนอมาโดยตลอด ถนนขอใหเสริมใหมนำลูกรังไปเสริม
ใหเขาหนอยเพราะวาไมสามารถเดินไดเลยเวลาฝนตก  
เร่ืองท่ี 3 ขณะนี้เทศบาลดำเนินการติดตัง้ ท่ีผมไดพูดมาโดยตลอดเคร่ืองไรสาย
หรือจะเปนเสยีงตามสายทุกสมัยเพื่อเปนการใหประชาชนไดรับรูขาวสารตอเนื่อง
ในการบริหารจัดการของผูบริหารเทศบาลของเราไมเปนการปดก้ันการรับรู
ขาวสารทุกๆเร่ืองตามท่ีทานนายกไดเสนอญัตติเม่ือสักครูนี้ใหประชาชนควรทราบ
ตามท่ีทานนายกเสนอสามารถตรวจสอบไดผมวาใหประชาชนไดรับรูขาวสารดีกวา 
สตง.มาตรวจทานก็ขอใหเทศบาลเปดเสยีงไรสายในการถายทอดประชุมสภาซึ่ง
ปนึงแค 4 คร้ังโดยประมาณนอกจากวิสามัญประชุมสภาทุกๆสมัยหากไมสามารถ
ดำเนินการไดขอทานผูบริหารไดโปรดช้ีแจงผมจะไดถายทอดขอช้ีแจงของผูบริหาร
ไปยงัประชาชนเพราะวาประชาชนอยากรูในการประชุมสภาแตละคร้ังของ
เทศบาลเรา  
เร่ืองท่ี 4 ขอใหแกไขลูกระนาดคลองขอย ซึง่ผมไดเคยพดูไปแลวเสียใหม ผม
นำเขาสภามานานแลวแตไมมีการแกไขอะไรเลยผมก็ขับผานอยูแทบทุกๆวัน
ชาวบานก็ตามเร่ืองนี้ท่ีผมเขาเดือดรอน อยาไปกลัวเสียหนาเลยนะครับ  
มันเจ็ดข้ันลูกระนาด  
 

/หากกลัว... 
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หากกลัวเสียหนาผมเสียมานานแลวครับ ผมก็ลดสภาพ สท.แบกทรายมาทุกป  
ตัดหญามาเปนสิบๆป หนาตาผมก็ยังเหมือนเดิม แตก็แกเพิ่มครับไปเทานั้น 
แหละรางกายก็ไมไหวแลว อะไรเดือนรอนควรแกไขใหพี่นองประชาชน ก็ขอใหนึกถึงตรงนี้  
เร่ืองท่ี 5 เร่ืองการปรับปรุงอนามัยผมไปดูกอนประชุมก็ไปดูตามเร่ืองตลอดท้ัง
ดานบนดานลาง ไมเปนปลื้มครับ อันไหนท่ีติตงิผมก็ตองตคิรับ ผมทำหนาท่ีของ
ผมเชาไปดูหองน้ำถายรูปมาอยากจะดเูดี๋ยวประชุมเสร็จแลวดูได พืน้หองนำ้ดำป
เลย กระเบ้ืองก็ยังไมไดปูเลยผมก็ถายรูปสกปรกไมหนาดไูมเปนหนาเปนตาเลย
ครับ คอหานชักโครกก็นำของเกามาเปลี่ยนให ผมไมทราบวาหมดแลวหรือครับ
งบประมาณ คอหานใหมซื้อไมไดหรือครับพันสองพันทำใหมเถอะครับ  
ร้ัวก็ทาสแีลวก็เหน็วาจะดี  
เร่ืองท่ี 6 ขอขอบคุณทานผูบริหารอันนี้ขอชมผมก็ไดติดตาม ผลักดันมาโดยตลอด 
จนเทศบาลทำใหจนสำเร็จเร่ืองถนนทายวัดแจงเขตวัดไปถึงบานนาบุญสงผมก็ได
ดำเนินการขออนุญาตเจาของท่ีแมแตลูกสาวท่ีอยูเยอรมันซึ่งเปนลูกสาวของนาบุญ
สงเรียบรอย และก็ขอรายช่ือซึง่ก็เปนท่ียนิยอมของเจาของท่ี ณ ตอนนี้เทศบาลก็
ไดดำเนินการทำถนนใหสูงและเปนจุดแทงของนำ้ตรงใตเข่ือนวัดแจงท่ีมีปญหา
มากมายก็ขอขอบคุณในสวนท่ีดีก็มี ขอขอบคุณ  
ขออนญุาตขอบคุณทานประธานเม่ืออาทิตยท่ีแลวไดโทรมาขอใหทำฝาครอบจุด
เปดน้ำทอประปาของหนาพายทองมินิมารท เม่ือเชานี้ก็ดกูอนจะประชุมสภาผมมี
เวลาก็ดูใหนำเร่ืองเขามาเปนท่ีเรียบรอยขอขอบคุณ ทางเจาของพายทองมินิมารท  
ขอบคุณฝายบริหาร ขออนุญาต 
เร่ืองสุดทายผมขออนญุาตผูบริหารเทศบาลติดตามเร่ืองเงินโบนัสของพนักงาน
นองๆหนูๆนะครับซึ่งทานนายกไดรับปากไปเม่ือประชุมสภาท่ีแลวผมก็ขอพูดรวม
ท่ีเดียวในขอเสนอแนะนี้แลยวาไปถึงไหนแลวเพื่อเปนขวัญกำลังใจใหกับนองๆนี่ก็
ตนปแลว ขอใหดำเนินการใหนองๆ หนอย ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีทานใดเสนอแนะอีกไหมครับ เชิญทานพันตำรวจโท รณกร  วงศภูมณี สมาชิก      
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลเขต 2  

พันตำรวจโท รณกร  วงศภูมณี - กราบเรียนทาน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศภูมณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาโมกเขต 2  

ผมมีขอจะหารือนะครับตามท่ีทางเทศบาลไดมีประกาศของเทศบาลตำบลปาโมก 
เร่ืองการดำเนนิการชุมชนปลอดถังขยะซึง่ไดไปแจกใหกับพี่นองชาวชุมชนยอย 
ท่ี 8 ชุมชนยอยท่ี 9 ชุมชนยอยท่ี 10 มีพี่นองเขาไดสงขอความมาถามผมเพราะ
เขายงัสับสนอยูวาทางเทศบาลเห็นบอกในนี้วาวันท่ี 6 จะไปเก็บถังขยะแลว เก็บ
ถังขยะเขียวๆท่ีตั้งอยูตามริมถนนตามหนาบานเพื่อใหดภูมิูทัศนมันสวยงาม แลว
จะมีการแบงเวลาจัดเวลาเก็บเปนวันจนัทร วันพุธ วันศุกร วันอังคาร วันพฤหสับดี 
วันอาทิตย แตละชุมชนแลวก็มีเวลาต ี4 ถึง 6 โมง ต ี5 ถึง 8 โมง 9 โมง ถึง 11 
โมง การท่ีไปเก็บถังขยะแลวจะใหชาวบานไปท้ิงท่ีไหน ใหไปใสถุงและการใสถุง
แลวก็ไปรอรถเก็บซึ่งชาวบานก็ยังไมคอยเขาใจยงัสับสนกันอยูเพราะเวลาเก็บ 
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มันนอยบางคนก็มีหนาท่ีการงานจะตองออกและไมตรงกับเวลาท่ีจะตองไปรอรถ
มันก็ยังจะเปนปญหา ผมกลัวจะสับสนก็อยากจะสอบถามทานไดไปทำประชา
พิจารยหรือสอบถามชาวบานหรือยังวาสิง่ท่ีผูบริหารจะทำมันดีไหม เขารับไดไหม
หรือมีใครเห็นดวยมากนอยเพียงใด ท้ังชุมชน 8-10 เห็นดวยท้ังหมด วาทำแบบนี้
มันดีมันสะอาดก็ทำไปครับ เพราะผมกลัววาถาไปใสถุงแลวไมมีถังขยะก็จะเอามา
กองไวหนาบาน สงใสรถไมทันบางทีนี้พอใสถุงก็จะเดือนรอนกับชาวบานอีก
จะตองไปซื้อถุงขยะถุงดำเพราะวาถามีถุงเล็กๆนอยๆเดี๋ยวจะกลายเปนขยะจะ
มากไปอีกหลายถุงแลวไปกองไวจะมีสัตวอะไรไปแทะไปกัดหรือบางคร้ังตอนนี้ก็จะ
เห็นวาจะมีพวกเก็บของเกา ในถังขยะนี่ก็จะไปร้ือคนกระจยุกระจายเลยเพื่อจะ
เอาขวดเอาเศษเหล็กแลวก็ไมเก็บพอร้ือคนกระจุยกระจายก็ปลอยแลวเวลา
เจาหนาท่ีไปเก็บ 
ก็ตองเห็นใจเจาหนาท่ีเพราะเวลาไปยกถังอะไรใสรถเขาจะไมมีเวลาไปเก็บบริเวณ
ขางๆหรอกเพราะตองใชเวลามันเยอะเขาก็ไปถึงเทๆท่ีหกเร่ียราดอยูก็ปลอยไวมัน
ก็จะกระจุยกระจายอยูก็อยากจะฝากถามผูบริหารวาจะเปนการผลักภาระไปให
ชาวบานไหมท่ีชาวบานจะตองไปซื้อถุงแลวเราเก็บถังเนี่ยเราไดประชาพิจารยให
ชาวบานเขารับรูหรือยังจะลองปฏิบัตดิู ก็ขอคำช้ีแนะเพื่อความกระจางจะได
อธิบายกับทางชาวบานเขาไดถูกนาจะเร่ิมโครงการจากฝงตะวันออกกอน ชุมชน
ยอยท่ี 8 ชุมชนยอยท่ี 9 ชุมชนยอยท่ี 10 ซึ่งฝงทางนี่ยงัไมไดรับการดำเนินการ 
โดยอางวาเปนตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ก็ขอคำช้ีแนะจากผูบริหารเรา
ไดสงประกาศไปเขาก็ยังสับสนกันบางก็อยากไดนำไปอธิบายใหชาวบานเขาไดรับรู
รับทราบในขอเท็จจริงวาจะทำยังไง เพราะวาการมายืนรอรถ แลวรถเราจะว่ิงได
ทุกซอกทุกมุมไหมเพราะวารถก็ว่ิงไดแคถนนใหญๆ จะเขาไปไดทุกซอกทุกมุมก็คง
ไมมีเวลาก็ขอคำช้ีแนะครับ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ ขอเชิญทานฉลวย กระจางจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายฉลวย  กระจางจติร - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิกระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายฉลวย  กระจางจติร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเรียนอีกสักเร่ือง อาจจะมี

หลายเร่ืองนะครับเพราะปญหามันมีเยอะ ขออนุญาตนำเรียนถามทานผูบริหาร
เทศบาลครับวาเข่ือนทายวัดทาสุข ท่ีจะปรับปรุงใหมท่ีมีปญหาร่ัวอยางมากมาย
ตามท่ีทานนายกเคยวา เราจะร้ือทำใหม ขอนำเรียนวาจะเร่ิมร้ือไดเม่ือไหร 
เพราะผมเองเกรงวาถาปลอยชาไปเดีย๋วจะไมทันน้ำกลัวครับกลัวมากเดีย๋วจะไป
ทวมแบบอำเภออีก ผมก็ทำใหน้ำไมทวมพี่นองในชุมชนมาหลายปตั้งแตป 53  
ป 54 มาเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะใหรีบดำเนนิการแกไขเร่ืองดวน 
เพราะวาเดี๋ยวจะไมทันนำ้เพราะเดี๋ยวก็เขาพรรษา ออกพรรษา  
ก็ขอบคุณนะครับนำเรียนถามครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ ขอเชิญทานภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
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นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิกระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอแกไขปญหาเร่ืองน้ำทวม

พื้นท่ีเขต 2 ครับประมาณ 5 จุดหลักๆท่ีมีปญหา 1.คือตรงจุดบานตาศักดิ์บริเวณ 
ติดโรงเรียนท. 1 ใหมีการวางทอระบายนำ้เพื่อสรางจุดดดูน้ำออกแมน้ำจุดท่ี 1  
นะครับ สวนจุดท่ี 2 คือขอใหเพิ่มบอพักบริเวณติดโรงยงิ บริเวณโรงเรียนปาโมกข
วิทยภูมิตรงนั้นไมมีทอระบายน้ำเปนการเจาะทอระบายน้ำเขามาครับ จุดท่ี 2 
ครับจุดท่ี 3 แนวทางก็คือระบายนำ้ของชุมชนยอยใหเสร็จบริเวณถนนเสน
ดานหลังครับท้ังเสน เร่ืองการระบายน้ำและอยากใหมีการใชเคร่ืองของเทศบาล
เขามาดแูลท้ังการดูดและการดูแลเนื่องจากวาเคร่ืองของชุมชนยอยท่ี 7 ในตอนนี้
เสื่อมสภาพลงมาเยอะแลวไมสามารถใชงานไดครับ แลวก็ดวยบุคคลของชุมชน
ยอยท่ี 7 คอนขางมีอายุแลว อยากใหเทศบาลเขาไปดแูลตรงนี้แทน แลวก็อีกเร่ือง
นึงคือแนวทางแกไขแนวเข่ือนท่ีร่ัวตั้งแตวัดสวางจนถึงสุดเขตเทศบาลตรงท่ีมีจดุร่ัว
เยอะขอใหเขาไปดูแลดวยสวนจุดสุดทายคือบริเวณชลประทานดานหลงัก็คือทอ
ระบายนำ้ท่ีมีการดูดเขานา ตอนน้ำทวมเราไมสามารถเห็นไดเลยวาตรงไหนนำ้ซึม
เขาซึมออกตอนนี้ผมอยากใหปกหลักใหรูวาจุดไหนนำ้เขาทุง จดุไหนน้ำเขาบาน 
ขอบคุณมากครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาทานใดสงสัย หรือมีขอเสนอแนะขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ  

นายสุรพร  สรณารักษ - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผูทรงเกียรติ กระผมขอช้ีแจง ท่ีทานสมาชิกไดสอบถามมา เรียนทานฉลวย กระจางจิตร  
 พอดีขอ 2 ผมจดไมทันครับ ขอทบทวนอีกคร้ังครับ 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญทานฉลวย กระจางจิตร ครับ ขอใหทบทวนคำถามอีกคร้ัง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายฉลวย  กระจางจติร - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิกระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายฉลวย  กระจางจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอ 2 ขอใหปรับปรุงถนน

ชุมชนยอยท่ี 9 ท่ีจุดริมคลองขอย งายๆเขาคลองขอยไปริมแมน้ำเลี้ยวซาย ตรง
ซายมือ ตอนนี้บานเขาร้ือไปแลว บานพีเ่ล็ก พีส่ำรวจ หรือบานพีน่อย ตรงนี้ร้ือไป
แลว ขอใหเสริมคันตรงนี้ใหม เพราะวาตรงนัน้เปนจดุนำ้แทงมีปญหาทุกปครับ ป
นี้ก็รูวาเยอะท่ีวามีคนโขมยนำ้มันไปท่ีผมไดรายงานทานประธานมาสำหรับตรงนี้
ถาหากมีปญหาเร่ืองการเคลือ่นยายรถแบคโฮก็ขอใหบอกผมจะนำเรียนเจาของท่ี
ลูกสาวของพี่นอยเจาของท่ีอยูเชียงราย มีเบอรโทรศัพทอยูประสานกันอยู 
เพราะฉะนั้นถาหากมีขัดของตรงไหนจะตองร้ือเอาเสาบานออก นำรถแบคโฮเขา 
เพราะเขาขายบานไปแลวเราก็จะประสานใหในสวนนี้ ผมดูแลมาทุกปน้ำร่ัวเยอะ
ครับ ร่ัวแลวก็มีปญหานำ้ไปอยูโรงแร ผมเอาทรายไปบล็อกตอนสามทุม ตอนเชา
มาดูมันก็เปดอีกแลว เราก็ไมอยากจะโทษวาใครเปด ก็รูวาใครเปดแตก็พดูไมได 
คุณเปด ผมก็ปด อยูกันแคนีแ้หละก็ไมตองเถียงไมตองทะเลาะกัน มีอะไรก็ไปถาม 
ขอบคุณมากครับ 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพร  สรณารักษ - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภา ผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ตามท่ีทานสมาชิกสภาไดสอบถามวาตรงจุดบานครูอารมณตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเขาไปสำรวจ

ใหเพื่อท่ีจะดำเนินการแกไขกอนท่ีน้ำจะมา แตผมไมทราบบานนายปรีชา มดแสงท่ีทาน
บอกใหร้ือมันเปนสมบัติท่ีดินของใครแลวเราจะไปร้ือบานเขาไดหรือไม ตองขอเขาไปคุย
กับเขากอนผมก็ไมทราบเลยวาบานเขามาปลูกในท่ีหลวงหรือท่ีเขาเอง ขอสำรวจกอนครับ
คงจะคุยให แตวานายปรีชา มดแสงไดเสียชีวิตไปแลวใชไหมครับ ก็ตองไปคุยกับลกูเขา
เดี๋ยวจะขอเขาไปคุยกอนแลวกัน 2 ประเดน็ ขอ 1 ขอ 2 ผมจะขอเขาไปดูและก็ขอเขาไป
คุยกับเจาของบานกอนแตตอนนี้กราบเรียนเลยวาตรงจุดคลองขอยบานครูอารมณมาถึงท่ี
ยายเรืองผมใหเจาหนาท่ีไปสำรวจเพือ่ท่ีจะขุดใหรางระบายน้ำไหลเขามาท่ีถนนเพื่อมาลง
ทอระบายน้ำของเทศบาล ผมวาการจะอุดรูน้ำทุกรูท่ีไหลลงแมน้ำ เม่ือวานทราบวามี
ประตูน้ำอยูประตูน้ำหนึ่งเปนเหล็กซึง่เม่ือปท่ีแลวพอดีจงัหวะรถแบคโฮไปเก่ียว
ประตูน้ำตรงโรงแรพงัก็เลยใชวิธีปดน้ำโดยใชแผนปูนปดแลวใชกระสอบเรียงซึง่
คิดวามันก็ไดผลดีเจาหนาท่ีของเราก็บอกวานาจะทำแบบนั้น ผมบอกเดี๋ยวเขาไป
ดูกัน ถาสั่งนานแลวไมเขาไปดูมันก็จะไมเห็นภาพ ขออนญุาตสองเร่ืองนี้ผมจะเขา
ไปตรวจสอบใหแลวก็ไปวันไหนจะโทรแจงทานสท.เพื่อไปคุยแลวไปดูดวยกัน 
เพื่อบางทีบานนี้ทานคุยไดผมคุยไมไดใหตัวแทนชวยไปคุยให แลวบานไหนท้ัง
สองคนคุยไดมันก็เปนกำลงัสำคัญเหมือนกัน สวนเร่ืองเคร่ืองไรสายในการประชุม
สภาใหเปดเสียงตามสายผมกราบเรียนตรงๆวาผมจะเปดตัง้แตวันนีแ้ลวแตทานดู
ขณะนี้ยงัมีปญหา ผมรับปากวาจะเรียนทานประธานสภา เพราะเปนอำนาจของ
ทานประธานสภาชวยกรุณาบอกเจาหนาท่ีปรับปรุงเคร่ืองเสยีงแลวเวลาวัน
ประชุมสภาเราจะเปดเคร่ืองกระจายเสียงใหประชาชนไดรับทราบก็ตองขอให
ประธานสภาศึกษาวาจะผิดระเบียบไหมจะถูกไหมขอมูลขาวสาร ก็ขอฝากทาน
ประธานสภาดวยครับ เปนอำนาจหนาท่ีของทานประธานสภา สวนเคร่ืองเสียงท่ี
ทานบอกวาชุมชน 9 ไมด ีผูบริหารชุมชน 9 คือทานประธานชุมชน ทานได
เสียชีวิตไปแลว ผมเรียนวาเคร่ืองเสียงท่ีซื้อตั้งแตชุมชนมันเปนเงินท่ีเขามอบ
ใหแกชุมชนไมไดเปนเงินท่ีทางเทศบาลมอบให มาจากสวนกลางดงันั้นการท่ีจะ
เขาดำเนินการ ถาประธานชุมชนเขายอมยกใหเทศบาล ก็ตองทำเปนหนงัสือมอบ
ทรัพยสินใหมากอนแลวก็ตองเอาบญัชีตนมาดูวาคุณซื้อมาท้ังหมดก่ีตัวและมอบ
ใหเทศบาลตองครบกอนแตถาไมครบเทศบาลก็รับไมไดเพราะถาเทศบาลรับ
มาแลวไมครบ มาแตกระดาษแตอุปกรณไมมีมาเราก็รับไมไดหากมีการตรวจสอบ
ข้ึนมาเจาหนาท่ีของเราก็จะลำบากแตชุมชน 9 พอดีประธานชุมชนเขาเสียชีวิต
แลวผมวารอใหเลือกประธานชุมชน กรรมการชุมชนแลวคอยมาบริหารจัดการ
กันใหมดีกวาขอใหเปนเร่ืองของภายในของชุมชนถาจะมอบใหเทศบาล 
ตองเอามาใหครบทุกอยางแลวเราจะเอามาได แตถาไมครบไมมีเจาหนาท่ีคนไหน
เขากลารับหรอกครับพัสดุยงัไงเขาก็ไมรับ ขอใหเปนการเลือกตั้งประธานชุมชน 
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 ใหมแลวก็จะบริหารแกปญหาภายในชุมชน เพราะถาทานเอามาแลว 
มันไมครบ สายไฟไมเปนไรแตตัวลำโพงตัวแทนตัวพวกนีต้องมาครบ 
ตามท่ีทานซื้อมาคร้ังแรก  

 - การปรับปรุงอนามัยเราไดขอใชเงินสะสมของเงนิกองทุนหมุนเวียน 
ของอนามัยท่ีมีอยูประมาณ 1 ลานกวาบาท เจาหนาท่ีของกองชางสำรวจ
ออกแบบฝาอยู ฝาภายนอก ฝาภายใน โคมไฟภายใน หองน้ำช้ัน 2 อันนีพ้อดี
ทานพูดถึงหองน้ำช้ันแรกหรือปาว ก็ฝาก ผอ.กองชางวาหองน้ำช้ันลางดวย อันนี้
เรากำลงัดำเนินการอยูพอดจีงัหวะมันมีงานท่ีเรงดวนอยางงานท่ีขอเร่ืองประปา
วันนี้ถาเราไมดำเนินการวันนีมั้นก็จะลาชาออกไปเพราะเราเสยีเวลาไปแลว 1 ป 
เดี๋ยวจะเรงดำเนินการใหเพราะผมไดดำเนินการสั่งไปแลววาใหดำเนินการสำรวจ
งบประมาณการทำฝาเทาไร ทำหองนำ้ช้ันบนเทาไร ทำฝาภายนอก ขอดวูงเงิน
แลวเดี๋ยวจะมาช้ีแจงใหทราบ ไมทราบวาตองผานสภาไหม ถาผานสภาจะมี
ประชุมอีกคร้ังตอนปลายเดือนจะทันไหม สวนเร่ืองเงนิโบนัส ผมเพิง่จะทราบวา
เทศบาลมีโบนสั ขอใหทานปลัดไปศึกษาเร่ืองเงนิโบนัสพนกังานดวยวาจะใชวิธี
ไหนเงินสะสมเทศบาลเรามีพอไหม แตท่ีพอทราบอยาง อบต.บางกระดีมีโบนสั
แน เพราะเขาเปน อบต.ใหญมีรายไดเปนพนัลานแตเรามีรายไดแคหลักรอยตนๆ 
เฉพาะพนักงานมีอยูเดือนนงึเลาใหสมาชิกฟงเปนเร่ืองตลกนายกอยูมาก่ีทานก็
แลวแตไมเคยเลยท่ีวาเงินบำนาญออกไมเต็มแตมาเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา
เทศบาลตำบลปาโมกเกิดปญหาเงนิบำนาญออกมาไดแค 80 เปอรเซ็นต หรือ 
70 เปอรเซ็นตก็เกิดปญหา เชาข้ึนขาราชการบำนาญมากันเต็มเทศบาลแตไมได
เปนความผิดของเทศบาล เพราะสวนกลางเขาไมมีเงนิโอนให เงินบำนาญของ
เทศบาลจะมี 2 สวน สวนนึงจะเปนเงินของเทศบาล อีกสวนนึงจะเปนเงินโอน
ของสวนกลางอยางเวลานีท่ี้ฟงจากรายงานของ ผอ.กองคลังเรามีเงินรายไดฉิว
เฉียดกับเงินรายจายทุกวันนี ้ซึ่งตามระเบียบแลวเทศบาลตองมีเงินคงคลังกันไว 
3 เดือนของรายจายประจำ แตตอนนี้เงินรายจายประจำกันไว 3 เดือนยงัไมพอ
เราตองประคับประครองบางคร้ังชวงนี้อยากจะทำอยากจะพัฒนาทองถ่ินแตทำ
ไมไดเพราะเม็ดเงินยังไมเขาก็คิดวาประมาณพฤษภาคม ซึง่ก็อยาลืมวาชวงนี้เปน
ชวงเสียภาษีการเก็บภาษีของรัฐบาล ภาษีบำรุงทองท่ี ภาษีปาย อยูในชวงเดือน 
3-4 เดือนนี้ หลงัจากนั้นมาเงินก็จะเร่ิมเขา เราถึงจะขยับตัวไดแตงานบางอยาง
เปนเงินสะสม เปนเงินท่ีกันไวแลวเราก็สามารถใชไดเพราะเปนเงินท่ีกันเอาไวซึง่
จะดึงเอาไมทำอยางอ่ืนไมได กันเร่ืองอะไรก็ตองทำเร่ืองนัน้ไป  
สวนเร่ืองถังขยะกราบเรียนวาขอประทานโทษไมไดเอยอางวันกอนท่ีเราไปทำ
เร่ืองอะไรนะครับทาน สท.บำรุง เร่ืองการประชาคมเร่ืองน้ำทวม 5,000-
7,000 บาท เข่ือนหนาวัดแสนสุข ผมไปปรึกษากับโยธาก็คือเจาของเข่ือน  
ไปปรึกษาวาจะออกแบบแกไขปองกันน้ำอยางไร แตทาน สท.บำรุง 
จะทราบดเีพราะแบบคุยกับโยธาแลวก็อธิบายใหทาน สท.บำรุงฟงแลววาเราจะ
ขยายฟตุบาทออกไป ขยายถนนใหไดประมาณ 5 เมตร แลวทำเข่ือนลงไป
ขางลางแลวมีหลอกข้ึนมาจากเดิมอีก 30-40 เซนติเมตร ซึ่งตอนนี้แบบออก
เสร็จแลวลาสดุเม่ือประมาณวันอังคารผมทำเร่ืองขออนุญาตโยธาใชพื้นท่ีเสร็จ  
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ปกติเราก็ทำถึงโยธาไดเลย แตทานผูวาฯ คนนี้นโยบายทานเปลีย่น ทานใหเราทำ
ผานอำเภอกอนจะทำกับโยธาโดยตรงไมไดซึง่ โยธาทำหนงัสือเสนอแลวทานบอก
วาเอากลบัไปทำใหมหมดเพิ่งจะเซ็นหนังสือไปใหมเม่ือวานนี้ผานอำเภอถา
นายอำเภอก็เมตตากลัววาเราจะมีปญหาไมทันทำหนงัสือสงวันรุงข้ึนทาน
นายอำเภอสงจังหวัดก็คิดวาภายในเดือนนี้แลวจะจบหนงัสือ เดี๋ยวเราจะมี
ประชุมสภาปลายเดือนเพื่อขอจายขาดเงินสะสมไปซอมแซมเข่ือนตรงวัดแสนสุข 
ซึ่งโยธาออกแบบใหเราคร้ังแรกเลย 12 ลานผมบอกพีไ่มมีเงินหรอกลดลงหนอย
ลดเหลือประมาณ 8 ลานเศษๆ โอเคก็เปนความม่ันคงถาวรของประชาชนเรา
ตองลงทุนโดยขอจายขาดเงินสะสมก็จะมีเขาประชุมสภาปลายเดือนนี้เร่ืองท่ีทำ
หนังสือขออนุมัติขอใชพื้นท่ีจะเรงใหจบภายในเดือนนี้เสร็จแลวก็จะไดดำเนนิการ
กอนน้ำทวมสำหรับเข่ือนวัดแสนสุข  
สวนเร่ืองเก็บถังขยะวันนัน้ไปคุยกันตอแลวก็แจกเอกสารใหประชาชนท่ีชุมชน 8 
มีท้ังเสยีงคานและเสยีงเห็นดวยแตกราบเรียนตรงๆวาปญหาท่ีมันเกิดมา ท่ี
อยากจะคิดไมมีถังขยะปญหามันเกิดจากวาเอาถังขยะมาตั้งหนาบานฉัน ฉันก็
เหม็นทำไมไปตัง้บานนูนละทำไมมาตั้งบานฉนัปญหาก็เกิดตลอดแมกระท้ังใน
ตลาด ผมก็เลยคิดวาเราทดลองทำเพราะมีบางอบต.หรือบางเทศบาลเขาทำแลว
มันไดผลเราคิดวาถาเราไมทดลองทำมันก็ไมไดทำแตทดลองทำแลวประชาชนไม
เห็นดวยเราก็เลิกแตถาเราไมลองอะไรเลยมันก็ไมไดลองก็เลยคิดวา 3 ชุมชน รถ
สามารถว่ิงเก็บถึงหนาบานไดยกตัวอยางจากคลองขอยจากโรงแรว่ิงเสนในทะลุ
ถึงโรงเรียนวัดแสนสุขออกมาว่ิงดานนอกเลาะริมถนนมาระยะเวลาท่ีกำหนดให 
วันจันทร วันพุธ วันศุกร คือเก็บใหวันเวนวัน สวนอีกชุมชนนึงก็สลับวันกันก็
อยากจะทดลองวาถามันเกิดเปนอยางนี้ แตถามปญหาท่ีทานไดบอกวาเวลามาท้ิง
แลวไมตรงกันผมวาถุงมันไมใหญโตหรอกเพราะไมไดทุกบานมารวมกันมันแตละ
บานๆก็ยากจะรูวาถาเราไปเวลานีห้มามันจะคุยไหมตองหาวิธีปองกันหมาอยางไร
ตอนนี้เรายงัตอบไมไดแตเกิดมาถามวาตองมาคอยไหมถาทานมีตะปูตอกไวหนา
บานถุงขยะนั้นพนักงานเราก็จะไปเก็บขอเปนการทดลองกอนแตไมไดตองแพ
ชนะเพียงแตเราไมเคยทำอะไรแลวไมไดทดลองแลวมันก็ไมไดทำแตถาเราทำแลว
ไมไดผลก็ตองหาวิธีการแกไขถาไมดีเราก็กลับไปทำอยางเดิม นี่คือวิธีคิดของผม
ไมไดมุทะลุเอาชนะใครแตถาเราไมคิดทำอะไรเลยและไมคิดจะทำมันก็ไมไดทำ 
ขอกราบเรียนอยางนี้วาเราไดมีหนังสือไปแจกใหประชาชนแลวบางสวนแตวาวัน
นั้นไปท่ีอำเภอพอดีเขาประชุมถึงเย็นแจกไมทันเขารีบกลบับานกันกอนเพราะวัน
นั้นไปท่ีอำเภอผมก็ไปดูท่ีเข่ือนอำเภอแตผมไมไดเขาไปท่ีหอประชุมผมไปดู
เก่ียวกับโยธาผมจะไปแกปญหาท่ีเข่ือนท่ีนำ้มันพหุนาอำเภอขามไปเร่ืองนึงของ
ทานฉลวยวาลูกระนาดผมบอกตรงๆวาผมทำอะไรก็แลวแตถาผิดผมยอมรับผิด 
ผิดเพราะผมไมไปดูคนทำงานผมบอกใหเขาไปทำ ผดิเพราะผมไมไดตามไปดูผม
ไดแตถามวาเรียบรอยไหม เรียบรอยครับพอรุงข้ึนผมไปดอูยางนี ้
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เรียบรอยเหรอแตวันนั้นจะใหเอาออกเลย ผมก็ยังมันใจวาเดี๋ยวรถมันเหยียบลงก็
จะแบนลงๆ แตถาตอนนี้ถาประชาชนเขาอยากใหเอาออกไมยากหรอกเดี๋ยวรถ
ตักไปดันแปบเดียวเดี๋ยวก็จบ จะขอสอบถามใหท่ัวทุกบานวาไมตองการใชไหม
เดี๋ยวดันเลยผมไมไดอายใคร ผมถือวาถาทำถูกก็เสมอตัวทำผิดก็แกปญหาไมเคย
อายและกราบเรียนดวยวาผมไมอายไมไดเสียศักดิ์ศรีไมไดกลัวอับอายคนเราไมได
ทำถูกท้ังหมดหรอกครับตองมีผิดก็ขออนุญาตช้ีแจงเร่ืองเก็บถังขยะนะครับ  
สวนเร่ืองเข่ือนนัน้ก็ไดช้ีแจงไปแลววาเราพยายามเรงรัดใหเร็วท่ีสุด และปลาย
เดือนนี้อาจจะตองมีประชุมสภาอีกคร้ังหนึ่งคือมี 2 เร่ืองใหญๆเร่ืองขอเสริมเข่ือน
ปากตลาดท่ีปท่ีแลวแตมันเหลือ 20 เซนติเมตร จะขอเสริมอีก 40 ถึง 50 
เซนติเมตร แตตองดูวาถา 50 เซนติเมตร จะบดบังทัศนยีภาพเยอะไหมแลว 
ก็ขอปรับปรุงเข่ือนหนาวัดแสนสุขตองขออนุมัติสภาเพราะขอจายขาดเงินสะสม  
สวนเร่ืองเข่ือนจากวัดสวางอารมณสุดเขตมันเปนรอยราวแตถามีดินไปอัดขาง
นอกมันจะอยู แตปญหามันเกิดครับปนี้กอน ทานประธานสภานำทีมตัดตนไม 
ไปตัดผมไมทราบตนไมข้ึนในเขตทางหลวงแตมีเจาของทุกตนคือในเขตท่ีหลวง
เลยท่ีของเจาทาแตมีเจาของทุกตน ไปตดัอยูตนนึงก็มีเร่ืองก็เลยตองเลิกตัดผม
อยากจะเสริมคันดินดานนอก โดยเฉพาะทาน สท.เขตนัน้ชวยเจรจาตนไมใหผม
ดวยจะเปนพระคุณอยางยิ่งเราชวยกัน รำพังตัวคนเดียวรูจักคนไมตลอดท้ังหมด
หรอกแปดพันกวาคน ผมตองไมรูจักบางสวนทานรูจักบางสวนแลวมาชวยกันมา
เสริมกันพี่นองทาน ทานชวยคุยใหหนอย เผื่อผมรูจักดวยยกกำลงั 2 ก็ขอความ
รวมมือดวย ผมตรวจสอบจากวัดสวางมาวัดปาโมกปญหาปท่ีแลวท่ีน้ำซึมไปเห็น
รองแลวขุดรอไวแลวก็กำลังจะปรึกษาทานผอ.กองชาง วาเราจะแกไขอยางไร
ปรึกษาโยธาดวยเพราะสมบตัิเปนของโยธาเข่ือนจากวัดสวางมาวัดปาโมกท่ีมี
ทางเดนิ ตรงนั้นก็ทรุด คุยกับประธานวาอาทิตยหนาจะสงเจาหนาท่ีกองชางไป
ร้ือทางเทาออกแลวปรับปรุงปูใหม สวนบานนายศักดิ์นั้น ถึงเวลาเดีย๋วเขาไปคุย
เดี๋ยวดูกัน สวนโรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ ทาน สท.ครับผมไมทราบวาจะเอาเงนิ
เทศบาลเขาไปทำไดหรือเปลาผมไมไดเก่ียงถาหาชองทางทำไดผมทำหมดทุกท่ี 
ผมถือวาเวลานำ้มามันเดือนรอน จะรอน้ำมาใชเงินฉุกเฉนิ ผมคิดวาไปทันการขอ
ศึกษาวาเราจะเขาไปทำวิธีไหน สวนชลประทานนัน้ผมเคยคุยกับชลประทานไป
แลววาตรงท่ีเราไปอุดน้ำตรงหัวกระบือท่ีเอาเคร่ือง 8 สูบไปสูบน้ำจะไปเขตของ
ชลประทานเราจะทำอยางไรก็คงจะตองหาทอเกาๆท่ีเทศบาลพอมีไปวางรอดไว 
ทอเกาๆท่ีเทศบาลพอเหลือพอมีไปทำยงัไงเดีย๋วจะตองขอปรึกษา และเรียนให
ทานสมาชิกทุกทานทราบวาตองขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานท่ี
สนับสนุนใหมีการซื้อรถแบคโฮตอนนี้ทางผูบริหารกำลังดำเนินการจัดซื้อรถแบค
โฮเปนของเทศบาลเองเพื่อท่ีจะมาใชงานทุกอยางคอยใหทำ ทำไปเร่ือยๆเดีย๋วก็
เสร็จแลวก็ม่ันคง ดีกวามาทำแปบเดียวเสร็จ ตอนนี้เราไดจัดงบประมาณซื้อรถ
แบคโฮโดยการท่ีทาน สท.สนบัสนุนเม่ือปท่ีแลวเรากันเงินไวแลวเรากำลงั 
ดำเนินการอยูหลังจากนัน้ถามีมาแลว ถาทานใดจะใหไปชวยเหลือประชาชนก็
แจงมาท่ีเทศบาลไดครับ มีเร่ืองอ่ืนท่ีจะถามก็ถามเชิญครับ ขอบคุณครับ  
 

/นายพิเศษศักดิ์... 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญทานฉลวย กระจางจิตร ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายฉลวย  กระจางจติร - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิกระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายฉลวย  กระจางจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สุดทายนะครับ ทุกบาน

ปญหาริมแมน้ำผมคิดวาผมคุยไดทุกบาน แตผมเวนบานเดียวผมไมคุย ทานประธานคุยได  
 บานนายทองใบ ขออนุญาตกราบเลยนะครับผมไมพดูนะครับ เพราะวันนั้นผมไดเลาให

ทานประธานฟงเดี๋ยวนอกสภาก็ไปคุยกันอยากรูอะไรก็ไปถามทานประธาน ขอไมเอามาพูด
ในสภาเพราะฉะนั้นในสวนนี้ก็ขอบคุณนะครับ ก็เคลียรยังไงไมใหชุมขน 9 ใตโรงน้ำตาลไป
น้ำทวมไดปญหาเล็ก ปญหาใหญ ผมไมสามารถวิจารณในท่ีประชุมได ขอขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - มีทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีก หรือไมครับ   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ (ถาไมมี) เม่ือไมมีเร่ืองอ่ืนๆ แลว  
 การประชุมสภาเทศบาลไดดำเนินการมาครบวาระแลว 

ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  
และขอปดการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.2566  

 แตเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 

ปดประชุมเวลา   11.45  น. 
 
    (ลงช่ือ).................................................ผูจดรายงานการประชุม 
     (นางสาวพทัธวรรณ กลิ่นขจร) 
               เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 
    (ลงช่ือ).................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                          (นางสาววรายภุสัร  วงสิท) 
           หัวหนาฝายอำนวยการ 
 
 
    (ลงช่ือ).................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
     (นางอมรรัตน เนื้อจำรูญรัตน) 
           เลขานุการสภาเทศบาล 

    ท่ีประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแลว  
     เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพนัธ 2566 

    (ลงช่ือ).................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพเิศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์) 
            ประธานสภาเทศบาล 
 



 

รายงาน 
 

 

 

 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปาโมก 
สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจำป   2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ 2566 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลปาโมก 
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